



ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๗/๑

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๗๐๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการของรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้สำนักงาน ปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อสังเกตและนำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๒. ในส่วนที่ ๖ : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงาน ปง. ได้รายงานสภาพปัญหาว่า เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินคดีหรือสืบสวนการกระทำความผิด การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งความผิดมูลฐานส่วนใหญ่เปิดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายต้องเดินทางมายังสำนักงาน ปง. เพื่อดำเนินการขอคุ้มครองสิทธิ โดยสำนักงาน ปง. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสำนักงาน ปง. ได้มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงาน และสนับสนุนสำนักงาน ปง. ให้มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานเชิงรุกลดระยะเวลาในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการปฏิบัติงานดังกล่าว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายในการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ นั้น เห็นว่าสำนักงาน ปง. ควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและควรรักษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนวางกรอบแนวทาง

/ปรับเปลี่ยน...

ปรับเปลี่ยนไปสู่การให้บริการแบบดิจิทัล (Digitize Services) ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นอัตโนมัติ (Autonomous) นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมการพัฒนาด้านกำลังคนที่มีอยู่ให้มีความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของประเทศในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงษ์ มหารัตนวงศ์)

รองเลขาธิการ ก.พ. รักษาการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๓ (ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง)

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๗

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocsc.go.th